

### KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Tên gọi như vậy thể hiện được mục tiêu của dự án Luật đồng thời cũng phù hợp với Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 và Chiến lược toàn cầu về giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn của Tổ chức Y tế thế giới; đề nghị không quy định việc "quảng cáo phải có cảnh báo về tác hại của rượu, bia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế" tại Khoản 4, Điều 12. Quy định này mâu thuẫn với quy định của Luật Quảng cáo,

Luật Đầu tư và Luật An toàn thực phẩm. Từ đó dẫn đến sự chống chọi giữa Bộ Y tế và Bộ Công Thương trong việc quản lý sản phẩm bia và không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, đổi mới thể chế, chính sách trong việc đổi mới thủ tục hành chính; việc quản lý rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hiện nay còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chưa thể hiện rõ nội dung, biện pháp có tính khả thi trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh



Đại biểu Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận.

doanh rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ trong khi đây là nội dung cần

phải quy định cụ thể nhất vì sản phẩm này là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc, ảnh

hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhiều nhất, chiếm trên 70% sản lượng rượu tiêu thụ trên thị trường và gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Hàng năm ngân sách nhà nước thất thu khoảng 2.000 tỷ đồng từ rượu không kiểm soát được. Vì vậy, nếu quản lý tốt rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ thì ngân sách có thể có nguồn bổ sung, góp phần thực hiện tốt các nội dung được quy định trong Luật.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thu viện. Sau đó các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án Luật trên.

### MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Tiền Hải xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu: kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, xây dựng quê hương Tiền Hải phát triển toàn diện, bền vững.

### HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

hành chính cấp xã nằm trên tuyến địa giới hành chính cấp huyện nhằm giải quyết triệt các tồn tại, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chủ động tổng hợp những vấn đề, công việc phát sinh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đơn vị tư vấn, giám sát tích cực hơn trong việc kiểm tra, giám sát các công việc, phát hiện các tồn tại (nếu có) để yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa kịp thời.

### TẬP HUẤN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại lớp tập huấn, cán bộ phụ trách công tác kế toán và văn phòng của Hội Người khuyết tật tỉnh và chi hội người khuyết tật các huyện, thành phố được trang bị các kiến thức về công tác tài chính và văn phòng: quy định quản lý tài chính, quy trình hạch toán, cách lập chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán, sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tài khoản ngân hàng, sổ thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính nội bộ; việc quản lý con dấu...

Lớp tập huấn là dịp để cán bộ phụ trách công tác tài chính và văn phòng nắm được các kiến thức cơ bản, từ đó triển khai thực hiện đúng, hiệu quả.

### Tư vấn, đối thoại chính sách BHYT, BHXH

Ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho 450 người dân các xã: Tân Lập, Bách Thuận, Tự Tân, Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những kiến thức về đối tượng tham gia, địa điểm và thủ tục tham gia, mức đóng và phương thức đóng cũng như những quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Các đại biểu đã đưa ra những câu hỏi liên quan đến thủ tục tham gia, mức đóng, quyền lợi được hưởng, những vướng mắc, bất cập khi khám chữa bệnh BHYT... và được cán bộ ngành bảo hiểm tiếp thu, giải đáp trực tiếp.

Thông qua hội nghị giúp người dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đồng thời nắm bắt được những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung. Từ đó xác định được trách nhiệm khi tham gia cũng như quyền lợi thụ hưởng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

THU TRANG

### Ra mắt Câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu

Sáng ngày 23/5, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học và THCS An Thanh (Quỳnh Phụ) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) các bạn gái tiêu biểu thuộc mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái.

CLB thành lập ban đầu có 32 thành viên là các em học sinh nữ tiêu biểu của Trường.

Theo kế hoạch, CLB sẽ được hỗ trợ duy trì sinh hoạt định kỳ bởi cán bộ dân số, y tế, các thầy cô giáo. Nội dung sinh hoạt gồm cung cấp thông tin, định hướng cho các em tìm hiểu, trao đổi các kiến thức về bình đẳng giới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn... CLB cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi lành mạnh, bổ ích, giáo dục nhiều kỹ năng để các em tự tin trong cuộc sống.

Ngay sau buổi ra mắt, các thành viên CLB và học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 đã nghe cán bộ Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì và tham gia trả lời câu hỏi có thưởng.

HA ANH

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả rà soát, thực chứng con đề làm điều kiện giải quyết chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị dạng, dị tật. Trong quá trình giải quyết vướng mắc của 3 nhóm hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận một số đơn thư của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có con đẻ bị mắc tật gai sống chẻ đôi, sau tiếp nhận đơn thư Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải thích để đối tượng hiểu rõ quy định chính sách, hướng dẫn đối tượng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết vướng mắc đối với các đối tượng hưởng chế độ chất độc da cam/Đioxin.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công. Để thực hiện nghiêm Kết luận số 44 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương làm rõ những hồ sơ có vấn đề, nếu đủ điều kiện tiếp tục hưởng trợ cấp, không đủ sẽ tạm dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định. Đối với việc giải quyết các đơn thư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cụ thể các yếu tố, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến để đối tượng hiểu được hướng hợp nào tiếp tục được hưởng chế độ, trường hợp nào không được hưởng. Riêng với đơn thư khiếu nại tập thể phải thành lập tổ công tác xuống gặp gỡ để

đối thoại trực tiếp, xác minh vấn đề đúng, sai để có hướng giải quyết phù hợp. Đối với hồ sơ có dấu hiệu sai phạm, đề nghị Công an tỉnh khẩn trương xem xét để có hướng xử lý.

Chiều ngày 23/5, UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng và tình hình thu hút đầu tư của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh; báo cáo việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án tại CCN Thụy Sơn (Thái Thụy) và CCN Đông La (Đông Hưng). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố dự họp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, toàn tỉnh có 45 CCN được thành lập với tổng diện tích 2.283,6ha trong đó 42 CCN đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.688,25ha; còn 5 CCN chưa được thành lập. 24 CCN có nhà đầu tư hạ tầng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 7 CCN có nhà đầu tư xin đăng ký, nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng; 19 CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng. Nhìn chung, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng CCN được tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; việc thu hút đầu tư hạ tầng góp phần thu quỹ đất sạch cụ thể kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Nhà đầu tư hạ tầng đã chủ động xây dựng kêu gọi được nhiều nhà đầu tư hạ tầng. Các nhà đầu tư hạ tầng của 7 CCN: thị trấn Vũ Thư, Minh Lăng, Tam Quang (Vũ Thư), Thụy Sơn, Thái Thọ (Thái Thụy), Đồ Lương (Đông Hưng), Đông Hải

(Quỳnh Phụ) đã thu hút được 17 dự án thứ cấp, trong đó 11 dự án đã đi vào hoạt động. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN và thu hút đầu tư của các CCN, Sở Công Thương đề xuất các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; tỉnh tiếp tục bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định khi đầu tư xây dựng hạ tầng CCN...

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án tại CCN Thụy Sơn và CCN Đông La, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua rà soát 7 dự án đầu tư tại hai CCN này từ đầu năm 2018 đến nay đều thực hiện đúng mục tiêu dự án và phù hợp với tình chất ngành nghề của CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trong việc thu hút đầu tư hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các CCN và một số nội dung liên quan đến xác định tính chất ngành nghề của CCN, việc giám sát hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các CCN.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố sớm tiến hành rà soát lại công tác quy hoạch, phân bổ diện tích, vị trí các CCN; đánh giá chi tiết việc thu hút nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp, hiệu quả kinh tế - xã hội của các CCN và công tác quản lý nhà nước, quản lý môi trường của các CCN trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nắm chắc thực trạng quy hoạch, thu hút đầu tư, hoạt động của các CCN

để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các CCN trong thời gian tới. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra, rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của tỉnh và xác định lại các dự án đã được chấp thuận đầu tư vào CCN Đông La và CCN Thụy Sơn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của hai CCN này và đúng với quy định của pháp luật.

Sáng ngày 23/5, UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh do ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh làm trưởng đoàn. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị. Hiện nay Công ty đang nghiên cứu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hải Long (Bảo Minh II) nằm trong địa phận hành chính xã Đông Hải và Đông Long (Tiền Hải). Quy mô khu công nghiệp Hải Long dự kiến khoảng 484ha. Trong tương lai, khu công nghiệp Hải Long sẽ là khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực như sản xuất sợi, dệt may, giấy da, hàng may mặc xuất khẩu và nguyên phụ liệu; công

nh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp khác có công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường...

Thay mặt đoàn công tác, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại Thái Bình. Công ty mong muốn tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai những bước tiếp theo như hoàn thiện quy hoạch phân khu, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hải Long, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực. Để khu công nghiệp Hải Long thực sự trở thành khu công nghiệp năng động, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào quản lý môi trường, quy hoạch kiến trúc... Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công ty trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các ban công nghiệp tỉnh hoặc báo cáo trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để kịp thời giải quyết.

### Đối tượng nào cần tầm soát ung thư gan sớm, định kỳ?

Theo thống kê của Tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), năm 2018, Việt Nam có 25.335 trường hợp mắc mới ung thư gan, 25.404 trường hợp tử vong vì ung thư gan, vượt ung thư phổi, là căn bệnh có số người mắc nhiều nhất năm. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới có tỷ lệ người mắc ung thư gan cao nhất thế giới, thống kê cho thấy cứ 100.000 người thì có 23,2 người mắc bệnh ở cả hai giới. Hơn nữa, bệnh ung thư gan thường phát triển thầm lặng, khó phát hiện ở giai đoạn đầu thông qua các triệu chứng lâm sàng, khi đã phát hiện thì đa số rơi vào giai đoạn cuối. Bởi vậy, việc tầm soát ung thư gan sớm có vai trò, ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Bác sĩ Lê Trung Kiên, Chi nhánh MEDLATEC Thái Bình cho biết: Việc phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn đầu mang đến hiệu quả điều trị cực cao, tăng tỷ lệ điều trị thành công bệnh, kéo dài thời gian sống cũng như tiết kiệm chi phí điều trị về sau cho người bệnh. Các đối tượng có nguy cơ cao sau đây cần tiến hành tầm soát ung thư gan ngay và thực hiện định kỳ thường xuyên 3 hoặc 6 tháng 1 lần là: người mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C mãn tính; người nghiện rượu, thường

## Cần chú trọng tầm soát ung thư gan sớm

Tầm soát ung thư gan sớm đóng vai trò quyết định trong bảo đảm sức khỏe gan và kéo dài sự sống cho người bệnh. Có nhiều phương pháp chẩn đoán sớm ung thư gan hiệu quả và chính xác cao, trong đó xét nghiệm định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) cho biết nồng độ protein AFP trong máu. Xét nghiệm này nhằm phát hiện dấu hiệu ung thư gan nguyên phát sớm nhất và có định hướng điều trị hiệu quả các bệnh lý về gan cũng như ung thư gan.

xuỳn uống rượu, bia, chất kích thích; người bệnh xơ gan, gan nhiễm mỡ... có nguy cơ biến chứng thành ung thư gan; người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan, xơ gan; người nhiễm HIV, nhiễm virus viêm gan B, C mạn tính; người ăn phải thực phẩm hư hỏng có chứa độc tố aflatoxin (do nấm mốc trong lạc và các loại hạt).

### Tầm soát ung thư gan bằng xét nghiệm AFP

Xét nghiệm AFP (Alpha Fetoproteine) là xét nghiệm đầu tiên phát hiện bệnh ung thư gan sớm phổ biến nhất. Xét nghiệm định lượng AFP trong máu đã được ứng dụng để tầm soát ung thư biểu mô tế bào gan (HCC - hepatocellular carcinoma) - loại ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất ở người lớn và là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở những người bị xơ gan. Xét nghiệm định lượng AFP đo nồng



Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ung thư sớm tại phòng khám MEDLATEC.

độ protein AFP trong máu nhằm cung cấp cho các bác sĩ những thông tin quan trọng trong công tác tầm soát ung thư gan. Người bình thường có định lượng AFP là 0-7 ng/mL. Khi kết quả cho biết định lượng AFP cao hơn mức bình thường có thể xảy ra các trường hợp sau: ung thư tế

bào gan tiên phát; các bệnh lý về gan mật như: xơ gan mật, viêm gan cấp do virus, viêm gan mạn tiến triển; các ung thư tiêu hóa như ung thư đại tràng, dạ dày, tụy có kèm theo hoặc đi kèm với ung thư khác có thể như ung thư vú, ung thư phổi. Đối với mẹ bầu phản ánh

các khuyết tật ống thần kinh của thai nhi, đa thai... Khi kết quả xét nghiệm AFP bất thường, người bệnh sẽ được bác sĩ tư vấn thực hiện thêm các cận lâm sàng, chẩn đoán chính xác, cũng như tư vấn, định hướng điều trị phù hợp, đúng cách.

### MEDLATEC Thái Bình miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư gan

Chi nhánh MEDLATEC Thái Bình thuộc hệ thống chi nhánh của MEDLATEC, được đầu tư toàn diện về con người, cơ sở vật chất. MEDLATEC Thái Bình đang mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, nhân viên y tế lấy mẫu tại nhà giàu kinh nghiệm, tầm tâm với nghề. Bên cạnh đó là hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như máy xét nghiệm miễn dịch tự động Architect Plus, máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 480...

Trong thời gian từ ngày 24/5/2019 đến ngày 30/6/2019, tại Chi nhánh MEDLATEC, số 77, đường Chu Văn An, tổ 44, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình:

- Miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư gan (AFP)
- Giảm 10% cho các dịch vụ khác tại Chi nhánh.
- Miễn phí chi phí lấy mẫu tận nơi cho nhóm 5 người trở lên.
- Tặng thẻ giảm giá 10% cho người thân sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư gan tại MEDLATEC Thái Bình, quý khách liên hệ tổng đài 1900565656 hoặc hotline 0946932255.

Hiểu được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư gan, MEDLATEC Thái Bình triển khai chương trình MIỄN PHÍ TẦM SOÁT UNG THƯ GAN, đồng với xét nghiệm AFP cho toàn dân Thái Bình. Theo bác sĩ Lê Trung Kiên: Việc xét nghiệm AFP tầm soát ung thư gan không phụ thuộc vào chế độ ăn uống, khách hàng có thể dễ dàng lấy mẫu xét nghiệm ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Hoặc thuận tiện hơn khi hotline 1900565656 để được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Khách hàng hoàn toàn yên tâm vì kết quả được trả bản cứng tận nơi hoặc được tra cứu trên website, ứng dụng iCMN của MEDLATEC.

Khi có kết quả, bác sĩ chuyên khoa sẽ gọi điện trực tiếp cho khách hàng để đọc, tư vấn kết quả, hướng điều trị, chăm sóc sức khỏe phù hợp cho từng đối tượng. Đây là ưu điểm lớn nhất của MEDLATEC giúp tối ưu thời gian đợi nhận và đọc kết quả cho khách hàng. Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của MEDLATEC Thái Bình có những ưu điểm vượt trội như: không mất thời gian chờ đợi; thuận tiện trong trả, đọc kết quả; chi phí hợp lý; đội ngũ nhân viên y tế lấy mẫu chuyên nghiệp, nhiệt tình; quy trình xét nghiệm, trả, đọc kết quả đơn giản, tiết kiệm thời gian cho khách hàng; linh hoạt, nhanh chóng trong trả kết quả qua bản cứng tận nơi hoặc tra cứu qua website https://medlatec.vn.

HA DUNG